



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### (๑) กระทู้ถาม

#### ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตของพลทหารชัยชนะ ทาศรี ที่ได้เข้ารับการฝึกทหารใหม่ในค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมารดายืนยันว่า ลูกชายไม่เคยป่วยด้วยโรคอะไรมาก่อน เพียงแต่มีปัญหาทางด้านสัมผัสสัญญาณและการพูด ขณะที่ทางผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๙ ได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่า จากการตรวจสุขภาพพบว่าร่างกายไม่แข็งแรงอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งประเด็นนี้สำคัญ เนื่องจากงบประมาณในการตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารในปี ๒๕๖๒ มีถึง ๑๔๐ ล้านบาท แล้วปกติถ้ามีการตรวจคัดเลือกแล้วพบว่าพลทหารชัยชนะ มีปัญหาด้านสุขภาพและเป็นปัญหาต่อการฝึกก็ไม่ควรรับเข้ามาฝึกตั้งแต่แรก

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม โดยได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลทหารชัยชนะ ทาศรี ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกจะมีนายทหารเป็นหัวหน้าในการตรวจเลือก แพทย์จากทั้งพลเรือนและแพทย์ทหารจะดูว่าสภาพร่างกายในขั้นต้น มีการตรวจสุขภาพข้างต้น ตรวจโรคประจำตัว และมีการประชาสัมพันธ์ว่าบุคคลใดที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ มีโรคที่ไม่สามารถรับราชการได้ หรือมีโรคประจำตัวให้แจ้งต่อแพทย์ ซึ่งในความเป็นจริง บางครั้งผู้ที่มาตรวจเลือกก็ไม่ทราบว่าตนเองมีโรคประจำตัว หรือบางครั้งก็ไม่ได้รับการตรวจโรคมาก่อน บางครั้งมีโรคประจำตัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แจ้งแพทย์ แต่เมื่อเข้ามาหน่วยฝึกแล้วจะมีการคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพลทหารชัยชนะ ได้รับการตรวจอีกครั้งหนึ่ง หลังจากป่วยเป็นโรคไข้วัดใหญ่ แพทย์ลงความเห็นว่าสามารถทำการฝึกได้ อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตอาการแล้ว ครูฝึกหรือหน่วยฝึกเห็นว่าอาการที่ฝึกอย่างตรากตรำอาจจะทำให้ร่างกายผิดปกติจึงให้ติดตามการฝึกไปด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากองทัพได้ให้ความสำคัญกับพลทหารที่มาประจำการ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการตามขั้นตอน หากพบความผิดจะลงโทษทั้งทางวินัย อาญา และพลดอดยศ ทั้งนี้ ทางญาติของผู้เสียชีวิตได้ประสานติดต่อเรื่องความเจ็บป่วยของพลทหารชัยชนะ ทูกระยะ และญาติไม่ติดใจต่อกรณีการเสียชีวิต

### ๑.๑.๒ กระตุ้งถาม โดย นายระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ งาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะใหม่จำนวนมากถึง ๒๕ ล้านตันต่อปี และยังมีขยะเก่าที่ถูกฝังกลบอยู่ทั่วทั้งประเทศในทุกพื้นที่ ซึ่งระบบการจัดการขยะนั้นมีหลากหลาย ทั้งกระบวนการนำไปรีไซเคิล การฝังกลบ และการเผาหรือนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยปัจจุบันระบบการจัดการขยียังขาดมาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องกลิ่นและน้ำเสีย ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน อีกทั้งเรื่องการแยกขยะและนำมารีไซเคิลขยียังทำได้น้อย จึงสอบถามถึงแนวทางการกำจัดขยะทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ รวมทั้งนโยบายโรงไฟฟ้าขยะ และขยะของเสียอันตราย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระตุ้งถามว่า สถานการณ์ขยะในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการกำจัดขยะและแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด ๓ R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้/ใช้เท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปใหม่) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามรณรงค์ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารจัดการที่ผ่านมายังประสบปัญหา ส่วนหนึ่งเนื่องจากวัฒนธรรมของคนไทยที่ใช้ถุงพลาสติกจำนวนมาก หากมีการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชน ร้านค้า และรณรงค์ให้ท้องถิ่นรวมตัวกันจัดทำแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รวมถึงได้ส่งตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ได้เกิดปัญหาการแยกขยะเช่นกัน ดังนั้น ควรแยกขยะให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นทาง สำหรับการเผาขยะโดยไม่เป็นพลังงานนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องใช้งบประมาณมากประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ต่อตัน แต่หากนำไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ค่าดำเนินการจะเหลือเฉลี่ย ๕๐๐ บาท ต่อตัน แต่ปัญหาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปริมาณขยีน้อยและไม่เพียงพอที่จะเผาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งงบประมาณในการกำจัดขยะทั่วประเทศจะใช้ประมาณ ๒ หมื่นล้านบาท โดยยังไม่มีการดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้อง จึงเป็นปัญหา ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีบริษัทผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (Quick Win Projects) ๑๑ แห่ง โดยอยู่ในกระบวนการก่อสร้าง และยังมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วและอยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ จำนวน ๒๐ แห่ง รวมทั้งอีก ๖ แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต สำหรับขยะของเสียอันตรายนั้น เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีนโยบายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้แก้ปัญหา และได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขยะดังกล่าว โดยแต่เดิมกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดโควตาให้นำเข้าได้ทั้งพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน และเมื่อมีคณะอนุกรรมการก็ได้มีมาตรการทันทีโดยไม่ให้นำเข้าอีก ส่วนโควตาเดิมนั้นหากใบอนุญาตหมดอายุก็จะไม่อนุญาตให้นำเข้าอีก ทำให้ในปี ๒๕๖๓ จะไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

### ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า ๑๔ จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงสอบถามถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชน และยอมรับว่าปริมาณน้ำฝนในปีนี้จะน้อยกว่าเดิมน้อยละ ๒๐ จึงมีการจัดการอย่างเร่งด่วนและขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคถึง ๖ เดือน นอกจากนี้ ได้มีการสร้างฝายและแก้มลิงไปแล้ว ๑๓ แห่ง ซึ่งได้มอบหมายให้กรมชลประทานไปสำรวจลุ่มน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งนั้น มีมาตรการเยียวยาที่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

### ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

#### ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นจิตอาสาดูแลประชาชน ขับเคลื่อนงานสาธารณสุข เป็นนักจัดการสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ในชุมชน คัดกรองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก วางแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงเห็นได้ว่า อสม.เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งและเป็นผู้เสียสละต่อสังคม โดยอาศัยความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก และต้องเสียสละทั้งเวลา พุ่มเท แรงกายและใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อสังคม ปัจจุบันมี อสม. ทั่วประเทศ ประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ คน ได้รับค่าตอบแทนเพียง ๑,๐๐๐ บาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับภาระงานจำนวนมากถือว่าเป็นเงินที่น้อยมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ยกระดับศักยภาพให้แก่ อสม. จึงจำเป็นต้องในการจัดสรรสวัสดิการและการอบรมสัมมนาให้แก่ อสม. มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงสอบถามถึงนโยบายและแผนในการเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ อสม. รวมทั้งการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนและยกระดับความรู้ ความสามารถของ อสม.

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ อสม. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยกระทรวงฯ มีนโยบายให้ขวัญและกำลังใจ อสม. ทั่วประเทศ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ การให้สิทธิห้องพิเศษในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ อสม. ที่ป่วยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และได้เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวของ อสม. เมื่อเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีโครงการอบรมหลักสูตร อสม. ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มพูนและยกระดับความรู้ ความสามารถของ อสม. และจัดอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีด้วย อีกทั้งในปีนี้จะกระทรวงฯ มีโครงการก้าวทำใจ

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยบันทึกสะสมการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งต้องอาศัย อสม. ในการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการด้วย สำหรับเรื่องของกองทุนนั้นยังติดปัญหาว่า อสม.ส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดำเนินการ สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องการ ให้สูงขึ้นนั้นต้องพิจารณาถึงงบประมาณของภาครัฐที่มีอยู่ด้วย

**๑.๒.๒ กระตุ้งถาม เรื่อง การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายชำนาญ จันทร์เรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย**

ตามระเบียบข้อ ๓ คำจำกัดความของคำว่า “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า “...และให้ หมายความว่ารวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยด้วย” นั้น เนื่องจาก กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไว้ ดังนั้นเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะนำมาใช้จ่าย ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ และเหตุใดกระทรวงมหาดไทยจึงยังคงออกระเบียบนี้มาบังคับใช้ รวมทั้งเมื่อพิจารณารายละเอียดของระเบียบนี้ ตามลำดับศักดิ์ของกฎหมายแล้วเห็นว่า ในเมื่อพระราชบัญญัติ ที่ระเบียบฯ นี้อาศัยอำนาจมาเป็นฐานในการออกระเบียบฯ นี้ มาเพิ่มเติมเป็นการจำกัดดุลพินิจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่งอีก จึงเป็นการออกกฎ (ระเบียบฯ) ที่ออกโดยไม่มีอำนาจ นอกเหนืออำนาจ และสร้างภาระเกินสมควรนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระตุ้งถามว่า ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ กระทรวงฯ ได้อออกระเบียบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ โดยพิจารณาจากกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ครอบคลุมงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้โดยมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลจัดงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

**๑.๒.๓ กระตุ้งถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงมหาดไทย โดย นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย**

การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจคือทำให้บริการสาธารณูปโภคกับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนจึงควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ การให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ถือว่าการให้บริการสาธารณูปโภคเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศ และปัจจุบันประชาชนพื้นที่เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมขังในช่วง ฤดูฝน จากการตรวจสอบพบว่า มีการวางท่อประปาทับซ้อนขวางทางระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงสอบถามถึงนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และมาตรการในการแก้ไขปัญหาคณะที่การประปานครหลวงวางท่อประปาทับซ้อนอยู่ในท่อระบายน้ำ

ทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกมาได้อย่างปกติ รวมทั้งนโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการไฟฟ้า และมาตรการในการแก้ไขปัญหาจากการอำนวยความสะดวกกรณีเกิดเหตุขัดข้องในพื้นที่ดังกล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ส่วนในการซ่อมบำรุงในช่วงที่ผ่านมายังมีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากข้อกฎหมายที่ออกมาใหม่ที่ไม่สามารถให้การไฟฟ้าไปแก้ไขโดยตรงได้ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังแก้ไขในส่วนนี้ สำหรับเรื่องสายโทรคมนาคมที่ไม่เป็นระเบียบนั้น รัฐบาลได้มอบนโยบายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงแก้ไขทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าว่าจะเก็บให้เรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบ โดยส่วนหนึ่งจะนำลงใต้ดิน แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงประมาณ ๑๐ เท่า ของสายที่อยู่บนอากาศ จึงได้มีแผนงานดำเนินการบนถนนที่สำคัญและจำเป็น ส่วนถนนทั่วไปนั้นจะใช้การจัดระเบียบ นอกจากนี้ ในส่วนของช่องทางในการแจ้งเรื่องไฟฟ้าขัดข้องนั้น ปัจจุบันมีหลายช่องทางที่ประชาชนสามารถแจ้งได้ อาทิ Call Center แอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ และมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเมื่อมีการแจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ภายใน ๑๐ - ๑๕ นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะการจราจรด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด สำหรับกรณีคุณภาพน้ำประปานั้น แหล่งน้ำของการประปานครหลวงจะมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมาทางคลองประปา มีพื้นที่สูบน้ำที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ น้ำที่จะใช้ผลิตน้ำประปาตามเส้นทางดังกล่าวจะมาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและอีกส่วนมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเมื่อจะต้องปล่อยน้ำให้อยู่ได้ในช่วงวิกฤติคือในช่วงนี้จนถึงเดือนมีนาคม และจะต้องเตรียมน้ำสำรองไว้กรณีฝนไม่ตกตามฤดูกาล ซึ่งมีการคำนวณว่าจะต้องปล่อยน้ำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศอยู่ได้อย่างไรก็ตาม ได้เกิดปัญหากรณีประชาชนมีการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก ทำให้ต้องแอบสูบน้ำมาใช้ ซึ่งกระทรวงฯ ได้พยายามชี้แจงและทำความเข้าใจให้ประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและขอไม่ให้สูบน้ำ นอกจากนี้ ยังมีน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาช่วยได้แต่ยังมีการจำกัดปริมาณอยู่ ส่วนค่าความเค็มของน้ำจะไม่ให้เกินมาตรฐานของการประปานครหลวง แต่ปัจจุบันค่าความเค็มสูงขึ้นประมาณ ๐.๕ หรือบางครั้งขึ้นไปถึง ๑ โดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำทะเลหนุน ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งสภาวะเช่นนี้จะไม่สูบน้ำ สำหรับการเยียวยานั้น หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการประปานครหลวงก็จะต้องเยียวยา แต่เมื่อมีน้ำจำกัดและจะให้กรมชลประทานปล่อยน้ำให้มากกว่านี้ก็สุดวิสัยที่การประปานครหลวงจะทำได้

### ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดย นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๓ กระทั่งถามแยกเฉพาะ เรื่อง สร้างเขื่อนกั้นกลางแม่น้ำแม่กลองในบริเวณพื้นที่ ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๔ กระทั่งถามแยกเฉพาะที่ เรื่อง การขนส่งทางน้ำ (สินค้า) โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอิทธิชัย รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

## (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ

ตามที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ส่งรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ มายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ นั้น ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งมายังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

## (๓) รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง)

ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมให้การรับรอง

จากนั้น ประธานฯ ได้หารือต่อที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม โดยเสนอขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม (๗) เรื่องอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

## (๗) เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ ตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายวิวัฒน์ชัย โหดระไวศยะ (ค้างมาจาก

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายเอกนัช อินทร์รอด  
ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๒ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการกีฬา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง  
เพราะลาออก (นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวพิมพ์พี พันธุ์วิชาตกุล  
ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๓ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเอกนัช อินทร์รอด)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายบุญแก้ว สมวงศ์  
ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๔ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และ  
สิทธิมนุษยชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  
ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๕ ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายประเสริฐ บุญเรือง)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นางอนุรัักษ์ บุญศล  
ที่ประชุมให้การรับรอง

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการการกีฬา ได้แจ้งว่า นายบุญแก้ว สมวงศ์ ได้ลาออก  
จากการเป็นกรรมการ โดยสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายวิวัฒน์ชัย  
โหดระไวศยะ

ที่ประชุมให้การรับรอง

#### (๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

##### เรื่องด่วน

#### ๔.๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงหลักการ  
เหตุผล และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรและกรณีการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖) และแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู  
และพัฒนาเกษตรกรมีอำนาจในการพิจารณากำหนดที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของสำนักงานกองทุนฟื้นฟู  
และพัฒนาเกษตรกรได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓) ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
รับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง)

โดยมีเหตุผลคือการแก้ไขปัญหานี้ของเกษตรกรยังมีอาจดำเนินการให้ครอบคลุมหนี้เกษตรกรบางกรณี จึงทำให้เกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่อาจรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ประกอบกับ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร รวมถึงการกำหนดที่ตั้งของสำนักงาน ใหญ่และสาขาของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ที่กำหนดในกฎหมายขาดความยืดหยุ่น ทำให้เกิดอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถรับภาระชำระหนี้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้กรรมการมีอำนาจกำหนดที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ได้ในกรุงเทพฯ และกำหนดที่ตั้งสาขา ณ ที่ใดก็ได้

โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการประกาศใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ของเกษตรกร เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเกษตรกรที่มี บุคคลค้ำประกันได้ และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ได้ ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และกำหนดที่ตั้งสาขา ณ ที่ใดก็ได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและไม่เกิด อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุน การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรดำรงตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี เนื่องจากมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน ประหยัดงบประมาณ และการตั้งสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และสาขา จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นและไม่เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ อาทิ กองทุนฟื้นฟูฯ เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากที่สุด ซึ่งต้องการให้ กองทุนฟื้นฟูฯ เป็นของเกษตรกรโดยตรง โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น และให้มีการ บริหารงานที่ต่อเนื่องไม่มีการสะดุด ควรให้มีการรักษาการในขณะที่ยังกรรมการหมดวาระ ระหว่างรอ การแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งขอให้มีสำนักงานที่อยู่ในปริมณฑลเพื่อสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของเกษตรกร และเกษตรกรยังไม่ทราบถึงสิทธิในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และไม่มีหลักทรัพย์สินค้ำประกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่สนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และการตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้แทนเกษตรกร จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งจะไม่มี การซ้ำซ้อนกัน และจะมี คณะอนุกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนมาร่วมพิจารณาเพื่อป้องกันหนี้สูญ

จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๙๗ เสียง และตั้งคณะกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๔๙ คน ระยะเวลาในการแปรญัตติ ๗ วัน

**๔.๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ - ๒ ค้างมาจากการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)**



นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงหลักการ เหตุผล และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ โดยเป็นการยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รวมทั้งโอนกิจการและภาระผูกพันต่าง ๆ ของ บตท. ไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จำเป็นในการโอนกิจการดังกล่าว โดยกำหนดบทยกเลิกพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ (ร่างมาตรา ๗) กำหนดให้ บตท. ตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการในเรื่องที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ แต่ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๕) กำหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันของ บตท. ให้แก่ ธอส. นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๖) และกำหนดให้การโอนสิทธิเรียกร้องของ บตท. ให้แก่ ธอส. ไม่ต้องบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ร่างมาตรา ๗) กำหนดให้ ธอส. เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน บตท. ในกรณีที่มีการฟ้องร้องบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล และในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ให้ ธอส. เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้น (ร่างมาตรา ๘) กำหนดให้ ธอส. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหลักประกันสำหรับธุรกรรมที่รับโอนกิจการมาจาก บตท. (ร่างมาตรา ๙) และกำหนดให้พนักงาน บตท. ที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานกับ ธอส. แสดงความจำนงต่อผู้บังคับบัญชา และให้ ธอส. รับโอนพนักงานดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าพนักงาน ธอส. ในตำแหน่งลักษณะเดียวกันหรือเทียบเท่า ส่วนพนักงาน บตท. ที่ไม่แสดงความจำนงที่จะไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงาน (ร่างมาตรา ๑๐ และร่างมาตรา ๑๑)

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จำเป็นต้องมีบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ สมควรยุบบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมที่เหลืออยู่ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยเห็นว่า บตท. ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วงที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินและพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศ ดังนั้น ภายใต้อาณัติดังกล่าว บตท. จึงมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนสภาพคล่องและลดภาระในการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้กับสถาบันการเงินดังกล่าว โดยการรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินแล้วนำมาเข้าสู่กระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนอีกทางหนึ่ง แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบสถาบันการเงินของไทยมีปริมาณสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จึงไม่จำเป็นต้องมี บตท. ไว้เป็นการเฉพาะ และบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชน ซึ่งการให้บริษัทฯ ขนาดเล็กที่ทำงานองค์กรเดียว ไปควบรวมกับ ธอส. ที่มีขนาดใหญ่กว่า จะเป็นการผนวกความชำนาญของ

ทั้งสององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและ แสดงความห่วงใยในเรื่องของการควรวรรณและการยุบ บตท.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี ๒๕๔๐ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องของธนาคารในขณะนั้น เมื่อยกเลิกบริษัทฯ แล้วจะนำพนักงานของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงไปเสริมงานของ ธอส. โดยให้พนักงานของบริษัทเลือกสถานภาพได้เอง โดยไม่มีการบังคับ

จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๙๕ เสียง โดยตั้งคณะกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๔๙ คน ระยะเวลาในการแปรญัตติ ๗ วัน

**๔.๓ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัว นายพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ นางสาวพรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปทำการสอบสวนในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย**

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล กรณีการสืบสวนสอบสวนการชุมนุมในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา บริเวณสกายวอล์ค หน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการจัดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีไว้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ตามคดีอาญาที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๒ โดยจากการสืบสวนสอบสวนปรากฏพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่านายพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ นางสาวพรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระทำการดังกล่าวด้วย จึงมีความจำเป็นต้องเรียกตัวในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขออนุญาตออกหมายเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามรายไปทำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อดำเนินการสอบสวนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตเรียกตัว นายพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ นางสาวพรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปทำการสอบสวนในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยคะแนน ๓๖๘ เสียง จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา

**ปิดประชุมเวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา**